



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต
 ข่าวเด่นประจำสัปดาห์
 ระหว่างวันที่ 16-20 มกราคม 2566

วิกฤตเศรษฐกิจในแคนาดาเริ่มก่อตัว แต่นักวิเคราะห์ยังคงมองว่าเป็น “Mild Recession”

อัตราเงินเฟ้อล่าสุดในเดือน ธันวาคม 2565 ขยายตัวที่ระดับร้อยละ 6.3 ลดลงจากร้อยละ 6.8 ในเดือน พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่า ที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เคยคาดการณ์ไว้ที่ ระดับร้อยละ 6.4 โดยราคาน้ำมันลดลงสูง ถึงร้อยละ 13 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ว่าอัตรา เงินเพื่ออาจมีปรับลดลงอย่างต่อเนื่องใน อนาคต เนื่องจากราคาพลังงานเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของต้นทุนของ เศรษฐกิจ ทั้งในการผลิต การเดินทาง ส่งผลกระทบต่อเกือบทุก อุตสาหกรรมในแคนาดา และราคาน้ำมันที่สูงได้ส่งผลกระทบต่อราคา สินค้าและอัตราเงินเฟ้อในแคนาดาในช่วงปีที่ผ่านมา การที่ราคา พลังงานลดลงได้ส่งผลให้สินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ เริ่มปรับลดลง อาทิ ไม้ (ใช้ในการก่อสร้าง) ทองแดง เหล็ก เริ่มเห็นราคาปรับลดลงจาก จุดสูงสุดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา



เดือนที่ผ่านมา และราคาสินค้าในบางหมวด อาทิ เฟอร์นิเจอร์ เริ่มปรับลดลงเนื่องจาก อุปสงค์ที่อ่อนแอ อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ห่วงโซ่อุปทานการผลิตใน แคนาดาที่เริ่มปรับดีขึ้นจะส่งผลดีต่อ สถานการณ์เงินเฟ้อที่ราคาสินค้าจะเริ่ม ปรับลดลงตามต้นทุนที่ลดลง จะส่งผลให้ ทั้งฝ่ายอุปทานและอุปสงค์เริ่มปรับเข้าสู่จุด

สมดุลได้ภายในอีก 3-6 เดือนข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันอัตราเงิน เฟ้อในกลุ่มสินค้าอาหารยังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ได้สร้างความกังวล ให้กับภาครัฐแคนาดา โดยราคาสินค้าหมวดอาหารในเดือนธันวาคม 2565 ยังคงขยายตัวที่ระดับร้อยละ 11 แม้จะลดลงจากร้อยละ 11.4 ในเดือนพฤศจิกายน 2565 แต่ยังคงเป็นระดับสูงที่สุดในรอบหลาย ทศวรรษในแคนาดา ที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคในวงกว้าง ส่งผลให้ค่า ครองชีพปรับสูงขึ้นอย่างมาก

ถึงแม้ว่ากลุ่มคนชั้นล่างที่มีรายได้น้อยจะได้รับผลกระทบมากที่สุด แต่คนชั้นกลางและคนชั้นสูงก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน โดยคน ส่วนใหญ่จะมีหนี้ในการซื้อสังหาหรือการผ่อนบ้านที่อยู่อาศัย อัตรา ดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้นทำให้การค่าใช้จ่ายในการชำระหนี้เพิ่มขึ้น ส่งผล ต่อการบริโภคโดยตรงเช่นกัน โดยทุกวันนี้ ต้นทุนดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อ บ้าน (Mortgage Cost) ได้ปรับสูงขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับช่วง เดียวกันในปีที่ผ่านมา ได้ส่งเชิงลบผลต่อภาคอสังหาริมทรัพย์อย่างมาก รวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนที่เห็นได้จากการชะลอตัวและการเริ่ม ผลิตจำนวนพนักงานจำนวนมากเพื่อลดค่าใช้จ่าย ที่เป็นผลมาจาก อัตราดอกเบี้ยที่สูง

การประกาศตัวเลขเงินเฟ้อล่าสุดส่งผลให้นักวิเคราะห์เริ่ม หันมาจับตาการเคลื่อนไหวของธนาคารกลางแคนาดาถึงการประกาศ นโยบายอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 ที่ คาดการณ์ว่าธนาคารกลางอาจมีการทบทวนนโยบายทิศทาง การขึ้น อัตราดอกเบี้ย โดยนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าอาจมีการปรับขึ้นเพียง ร้อยละ 0.25 ไปสู่ระดับร้อยละ 4.5 และอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ โดยอาจเห็นการสิ้นสุดของขึ้นอัตราดอกเบี้ยในไตรมาสที่ 1 ของปี 2566

ธนาคารกลางแคนาดาได้มีการสำรวจข้อมูลจากภาคเอกชน และผู้บริโภค โดยรายงานล่าสุดพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่ทุกวันนี้มีการ รัดเข็มขัดมากขึ้น ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 ลดการใช้จ่ายใช้สอย ทั้งในสินค้าและบริการ หรือการชะลอการซื้อสินค้าราคาแพง อาทิ รถยนต์ อสังหาฯ ท่ามกลางภาวะเงินเฟ้อที่สูง และอัตราดอกเบี้ยการ กู้ยืมที่สูงขึ้น ในขณะที่ภาคเอกชนประเมินว่ารายได้หรือยอดขายราย สินค้าจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปี 2566 โดยตัวเลขยอดขายจำหน่ายของ สินค้าคงทน อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า (Household Appliances) ในเดือน ธันวาคม 2565 ลดลงร้อยละ 4.1 ซึ่งเป็นการปรับลดลงอย่างรวดเร็วใน

อัตรดอกเบี้ยที่สูง ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อบริษัทที่สถานะ การเงินที่อ่อนแอ แต่อาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบต่อบริษัทที่มีผล ประกอบการที่ดีอีกด้วย โดยภาคเอกชนที่มีสถานะการเงินที่ดีใน ปัจจุบัน เลื่อนนำเงินจากกระแสเงินสดหรือกำไร ไปชำระหนี้มากกว่า นำเงินส่วนนั้นไปลงทุน (ซื้อเครื่องจักร จ้างพนักงานเพิ่ม) เนื่องจาก สภาพความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่คนรวย ก็เลือกที่จะนำ เงินออมไปจ่ายลดหนี้ อาทิ หนี้สินจากสินเชื่อสังหาฯ เพื่อลดภาระ

อัตราดอกเบี้ยที่สูง ไม่เพียงส่งผลกระทบต่อบริษัทที่สถานะ การเงินที่อ่อนแอ แต่อาจส่งผลกระทบต่อผลกระทบต่อบริษัทที่มีผล ประกอบการที่ดีอีกด้วย โดยภาคเอกชนที่มีสถานะการเงินที่ดีใน ปัจจุบัน เลื่อนนำเงินจากกระแสเงินสดหรือกำไร ไปชำระหนี้มากกว่า นำเงินส่วนนั้นไปลงทุน (ซื้อเครื่องจักร จ้างพนักงานเพิ่ม) เนื่องจาก สภาพความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ หรือแม้แต่คนรวย ก็เลือกที่จะนำ เงินออมไปจ่ายลดหนี้ อาทิ หนี้สินจากสินเชื่อสังหาฯ เพื่อลดภาระ

- นโยบายภาครัฐ
 เศรษฐกิจการลงทุน
 แนวโน้มการตลาด
 รายงานสินค้าและบริการ
 อื่นๆ

ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูงขึ้น หรือนำเงินไปออมไปฝากในบัญชีเงินฝากที่มีผลตอบแทนสูง ซึ่งเป็นการดูเงินออกจากระบบจะส่งผลให้การจับจ่ายลดลง และอัตราการหมุนเวียนของปริมาณเงินซ้าลงและปริมาณที่ลดลง ซึ่งในปี 2566 อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจที่อาจเข้าสู่ภาวะ Stagflation (เศรษฐกิจชะลอตัวแต่เงินเพื่อยังคงอยู่ในระดับสูง)

บริษัท Deloitte Canada ได้มีการประเมินว่าเศรษฐกิจแคนาดาจะเข้าสู่ภาวะการถดถอยทางเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 แต่จะเป็นระดับการถดถอยที่ไม่รุนแรง (Mild Recession) ซึ่งอาจฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2566 หรือช้าสุดในไตรมาสสุดท้ายของปี 2566 โดยในเบื้องต้น ประเมินว่าเศรษฐกิจแคนาดาจะหดตัวร้อยละ 3.4 และร้อยละ 1.6 ในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2566 และตัวเลขเศรษฐกิจของปี 2566 จะหดตัวที่ระดับร้อยละ 0.9 รวมถึงประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อจะมีการปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายปี 2566 มาอยู่ที่ระดับ 2.9 ซึ่งหากไม่มีปัจจัยด้านลบทางเศรษฐกิจอื่นๆ หรือปัจจัยลบจากภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) ใหม่ ๆ อาทิ ความขัดแย้งหรือสงครามในสมรภูมิใหม่ๆ มาซ้ำเติมสถานการณ์ในปี 2566

ความคิดเห็นสำนักงาน

ตัวเลขเศรษฐกิจแคนาดาล่าสุดในเดือนธันวาคม 2565 ได้สะท้อนถึงทิศทางที่ชัดเจนของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ ถึงแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อที่เริ่มลดลงเป็นผลมาจากนโยบายขึ้นดอกเบี้ยถึง 7 ครั้งในปี 2565 ได้ส่งผลกระทบเชิงลบทั้งต่อภาคเอกชนและผู้บริโภค และแม้ว่าอัตราเงินเฟ้อในแคนาดาน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วในเดือนมิถุนายน 2565 แต่ภาครัฐแคนาดายังคงมีความกังวลและยอมรับว่าอัตราเงินเฟ้อในปัจจุบันยังอยู่ในระดับสูง ซึ่งกว่าอัตราเงินจะสามารถปรับลดมาอยู่ในกรอบเป้าหมายที่ธนาคารกลางกำหนดไว้ที่ระดับร้อยละ 2 เศรษฐกิจแคนาดาอาจต้องเผชิญกับความท้าทายของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในปี 2566 อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยอาจเริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 และ 2 ซึ่งผู้ประกอบการไทยควรเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงควบคุมความเสี่ยงของการทำธุรกิจ อาทิ พิจารณาใช้เครื่องมือ Currency Exchange Hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่มาจากอัตราแลกเปลี่ยน การให้เครดิตทอเมกับผู้นำเข้าที่เหมาะสมโดยเฉพาะผู้ค้ารายใหม่ๆ ซึ่งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่า Recession ในปี 2566 จะมีระดับความรุนแรงไม่มากเท่ากับวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งก่อนในปี 2552 (วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์) เพราะ

วิกฤตในครั้งนั้นไม่เคยมีใครคาดคิดมาก่อนและได้ส่งผลกระทบต่ออย่างหนักโดยเฉพาะสถาบันการเงิน แต่วิกฤตครั้งนี้ ได้มีการประเมินและคาดการณ์มาก่อนล่วงหน้าแล้วกว่า 6-12 เดือน ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดในปี 2566 โดยภาครัฐและภาคเอกชนส่วนใหญ่ได้รับรู้และมีการเตรียมการรับมือล่วงหน้าแล้ว ทำให้ผลกระทบของ Recession ในครั้งนี้อาจไม่รุนแรงเท่า แต่ภาคเอกชนไทยไม่ควรประมาทและติดตามข่าวสารข้อมูลอย่างใกล้ชิด ปรับกลยุทธ์ตามสถานการณ์ที่อาจมีความผันผวนสูงในปี 2566

โปรดติดตามความเคลื่อนไหวในการค้าระหว่างประเทศผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ www.ditp.go.th และ www.thaitrade.com หรือโทรปรึกษาเรื่องการการค้าระหว่างประเทศที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169 (หากโทรจากต่างประเทศ โปรดติดต่อที่ โทร. +66 2792 6900)

- นโยบายภาครัฐ
- เศรษฐกิจการลงทุน
- แนวโน้มการตลาด
- รายงานสินค้าและบริการ
- อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Centre - TORONTO
31 Gloucester Street,
Toronto, ON M4Y 1L8
CANADA

Tel: +1 416 921 5400
Fax: +1 416 921 7545
Email: toronto@thaitrade.ca